
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดอบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่ 1/๒๕๖5 
วันอังคารที่ 11 มกราคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
********************************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก   
๒. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๓. นางประนอม ทิวะพันธุ์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๔. นายสุชาติ อินทับทิม   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๕. นางสีไพร โกธรรม   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๖. นายอำนวย ตาวงค์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นางอรัญญา เนตรผสม   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๘. นายวีรวัฒน์ ปานแสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๙. นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง, รก.ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.  นางสุวิมล เจริญพร   ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๑.  นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๒.  นางสิริวรรณ บูรณสิงห์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๓.  นางเฉลิมพร แสงมณี   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๔. นายสนธยา  จิตต์รำพึง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๕.  น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

    รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
๑๖.  นายวินัย ศรีวงษา   ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๑๗.  นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๑๘.  นายมานพ ไกรสอน   ครูชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.โรงเรียนกีฬา อบจ.พล. (ผ่านระบบZoom) 
๑๙.  ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
๒๐.  น.ส.ลักษณาภรณ์ ยิ้มละม้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ,  

                                         รก.หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๑.  นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ  (ผ่านระบบZoom) 
๒๒.  นายชมภู จันทร์เชื้อ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด ฯ  (ผ่านระบบZoom) 
๒๓.  น.ส.ชนนิกานต์ สิทธิวงศ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๔.  นางพนม ชาติสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ  

    (ผ่านระบบZoom) 
๒๕.  นางพิมพ์นารา อวนทอง  รก.หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๖.  นายทัศนัย สิงห์โตทอง     หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
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๒๗.  นายวิชิต สุขสินธารานนท์          หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ ฯ  
๒๘.  นางนฤมล พรดิลกธรรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ ฯ  (ผ่านระบบZoom) 
๒๙.  น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๐.  น.ส.จำรัส เขาด ี    หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๑.  นางศรีวรรณ ประพฤติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รก.หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

     งานคลัง กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๒.  นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล    หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล, รก.หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ  

     กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๓.  นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๔.  นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๕.  นายพิชิต ขอผล     หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๖.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย์ ฯ  
๓๗.  นางสุรัสวดี กาญจนนาภา   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๘.  นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม       นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ กองพัสดุ ฯ  

     (ผ่านระบบZoom) 
๓๙.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๐.  นายปรีชา มั่นระวัง   หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๑.  นางกนกทิพย์ ผสมบุญ   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  

     กองสวัสดิการสังคม 
๔๒.  ด.ต.นิติ แก้วชื่น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม  
๔๓.  ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน   

     กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom) 
๔๔.  นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๔๕.  นายนิธิพัฒน์ มีโภคสม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ  

     ควบคุมโรค กองสาธารณสุข 
๔๖.  นายพชรพงศ ์สร้อยเพ็ชร์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

                                         กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๔๗.  นางวิลาวัณย์ เมโรนิต   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                         กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๘.  นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                         และวัฒนธรรม กองการศึกษา ฯ  
๔๙.  ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

                                         และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ (ติดภารกิจ) 
๔. นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ติดภารกิจ) 
๕. น.ส.สิริพร นันท์ตา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ลาพักผ่อน) 
๖. นายอรุณ ปุมสันเทียะ        หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพย์ ฯ (ติดภารกิจ) 
๗. นายเฉลิมพล เพชรทิม    หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพย์ ฯ (ติดภารกิจ) 
๘. นางกานต์จิรา ชูเถื่อน    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง (ติดภารกิจ) 
๙. น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  

     (ลาพักผ่อน) 
๑๐. นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม (ลาพักผ่อน) 
๑๑. นางเบญญา บำรุงพงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและ 

      ประเมินผล (ติดภารกิจ) 
    ๑๒. นางจันทิมา สังขดิษฐ์   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ 
       ภายใน (ติดภารกิจ) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.จุฑาจินดามณี ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒. นางกรวิการ์ ผูกพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๓. นายภัทระ ทองคำพงษ์   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ฯ 
๔. น.ส.นวพร คงศิริ    ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักปลัด ฯ 
๕. นายนครินทร์ นิลแพทย์   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักปลัด ฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น. 

เรื่องก่อนวาระการประชุม 

- แนะนำตัว ข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ และพนักงานจ้างบรรจุใหม่ 

นางพิมพ์นารา อวนทอง : โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองชลบุร ี มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ ่าย                         
การประชุม สังกัด สำนักเลขานุการฯ  

นางสาวลลิตา ขัตติ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กองสาธารณสุข 

: ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
สังกัดกองสาธารณสุข โอนย้ายมาจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 
จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวภารดี เนาว์แก้ว 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

: โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั ้ง กองการเจ้าหน้าที ่ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายอำนวย บุญคง 
พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดฯ 

: มาจากกรมช ่างโยธาทหารเร ือ ดำรงตำแหน่งพน ักงานขับรถยนต ์                    
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ มีประสบการณ์ช่างไฟ 
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นายภาณุวัฒน์ เจียรประเสริฐ 
พนักงานขับรถยนต์ กองพัสดุ ฯ 

: ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองพัสดุและทรัพย์สิน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โอนย้าย และผู้ที่สอบบรรจุได้เป็นพนักงานจ้าง 
การทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ ่งได้ให้นโยบาย                     
ไว้ในเรื่องของไม่รู้ต้องถาม บางทีเราไม่รู้ในทุกเรื่องแม้แต่ตัวเอง ต้องมีการ
ประสานงาน จึงจะดำเนินการต่อได้ ถ้ามัวแต่ทำอยู่คนเดียวทำให้งานล่าช้า 
ต้องขวนขวายด้วยตนเอง และถามผู้รู ้ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ    
เพื่อองค์กร เพื่อประชาชน ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ เมื่อท่านมีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอสว ัสด ีป ี ใหม ่ไปย ังคณะผ ู ้บร ิหาร ห ัวหน ้าส ่วนราชการ ล ูกจ ้าง                    
พนักงานจ้าง ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง     
เป็นกำลังสำคัญช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองจังหวัดพิษณุโลกของเรา และ                  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

: ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 21/2564             
เมื ่อวันอังคารที ่ 21 ธันวาคม 2564 จำนวน 32 หน้า หากมีข้อแก้ไข  
ขอให้แจ้งที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 21/2564 เมื ่อวันอังคารที ่ 21 
ธันวาคม 2564 จำนวน 32 หน้า 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กองยุทธศาสตร์ฯ 

: สำหรับในเรื่องของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การแสดงแสง เสียง  
งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื ่อวันที ่ 5 มกราคม 2565  
กองการศึกษาฯ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการส่วนต่าง  ๆ และได้มีการ
ประสานงานกับการจัดงานแสง เสียง ในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์                   
ในเรื่องของการดำเนินงานมีตั ้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาในวันที่ 29 ธันวาคม 
2564 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมโดยการนำ
ใบปลิวที ่ออกแบบเป็นอินโฟกราฟฟิกไปแจกในงาน ได้มีการเชิญชวน                   
โดยการทำคลิปวีดีโอ สปอตวิทยุ รวมถึงการรายงานข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์
การจัดงาน เพื่อมาร่วมชมการแสดงแสง เสียง ในวันที่ 18-20 มกราคม 
2565 ขณะน ี ้ กำล ั ง เสนอหน ั งส ื อจะส ่ ง ในส ่วนของสปอตว ิทย ุ                            
เพื่อให้เครือข่ายหอกระจายข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัด
พิษณุโลก ช่วยเปิดหอกระจายข่าวในช่วงเช้า และเครือข่ายเพจ Facebook 
ของประชาสัมพันธ์จังหวัดและที่เป็นส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
จังหวัดอีกส่วนหนึ่งคือส่วนราชการจังหวัดทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก 
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หน้า 5 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ม ีตกหล ่นอะไรหร ือไม ่  ในท ี ่ประช ุมจะเสนอความค ิดเห ็นด ้ าน                        
การประชาสัมพันธ์ที่แจ้งให้ทราบ  
: การแสดงแสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ละปี
สถานที่ในการรองรับทางเราต้องไปหาอัฒจันทร์นั่งที่ดี ด้านหน้าจะเป็น
เก ้าอ ี ้  ให ้ ไปประสานงานก ับมหาว ิทยาล ัยราชภ ั ฎพ ิบ ูลสงคราม, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ไปประสานเรื ่อง
อัฒจันทร์ให้เรียบร้อย การแสดงจุดเดิมใช่หรือไม่ 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  
กองการศึกษาฯ 

: ในปีนี้ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2820/2564 
เรื่องของการจัดงานแสง เสียง ผนวกกับสถานที่ที่เราจัดงานได้รับรองจาก 
MICE มาตรฐานเรื่องตัวชี้วัดต่าง ๆ จึงมีหลายตัว ซึ่งในปีนี้ตามคำสั่งได้              
บูรณาการ นอกจากที่เป็นคำสั่งจังหวัดแล้ว ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
จ ังหว ัดพ ิษณุโลก ได ้ทำคำส ั ่ งในแต่ละงานแต ่ละความร ับผ ิดชอบ              
เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยมีการประชุมครั้งที่ผ่านมาร่วมกับ
วัฒนธรรมและผู ้ที ่จัดในเรื ่องของการดำเนินการแสดง ซึ ่งในเรื ่องของ             
การประชุมได้ประชุม และลงไปในพื้นที ่จริง ปัญหาและอุปสรรคอย่าง            
ที่ท่านนายก ฯ ได้นำเรียนว่าในปีนี้ ส่วนของการจัดเวทีที่จะเชิญแขก VIP 
เราจะทำเป็น 2 ชั้น เนื่องจากทุกปีที่เราจัดอยู่ในระนาบเดียวกัน คนที่อยู่
บริเวณหลังท่านประธานอาจจะไม่ได้รับอรรถรสในการชม และในส่วนเรื่อง
ของอัฒจันทร์ ทางวัฒนธรรมในขอยืมจากทางมหาวิทยาลัยราชมงคล 
จำนวน 8 อัฒจันทร์ ถ้ายังไม่เพียงพอของเทศบาล มีจำนวน 4 อัฒจันทร์ 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มีจำนวน 10 อัฒจันทร์              
จะเติมเต็มในส่วนของอัฒจันทร์ให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้น จะเป็นในเรื่อง
ของเก้าอี ้ ซึ ่งในปีนี ้ต ้องไปดูว ่าจำนวนจริง ๆ ที ่รับได้ให้เหมาะสมกับ
มาตรการจะสามารถรับได้ประมาณกี่คน ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับจังหวัด 
ตำรวจ ควบคุมฝูงชนรวมไปถึงในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยแผนผจญเหตุ
ในฝ่ายงานต่าง ๆ ในการประชุมมีทาง ผอ.กอง และเลขา ฯ ขณะนี้รับไป
ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจะเป็นหน่วยงานที่ทำหนังสือ เติม
เต็มความเป็น MICE ในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่าง สถานที่การจอดรถ คิดว่า
ในปีนี้คงจะมีความพร้อม เพราะในส่วนของการจัดงานบริเวณด้านหน้า
ยังคงเป็นร้านค้า ลานวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดจะรับผิดชอบไป
จนถึงอาคารบ้านสองหลังจะมีกิจกรรมของวัฒนธรรม เบื ้องต้นมีการ
ประชุมและขณะนี้เรื่องของฉากการแสดงบางส่วนได้เข้าในพื้นที่แล้ว 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอเสริมในเรื่องของคู่มือ MICE ได้ประสานงานกับคณะกรรมการแล้วว่า
การจัดงานของเรา จะทำตามคู ่ม ือ อยากจะให้พวกเราที ่ร ับผิดชอบ                
ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาต, การขอ, การมีใบเสร็จ และขั้นตอนให้ดูด้วย                  
ดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ประสานกับทางตำรวจ กู้ภัยต่าง  ๆ 
ทางเข้า – ออก และการจัดสถานที่ เพื่อที่เราจะได้เอาเป็นคู่มือที่รายงาน
ให้กับ MICE การผ่านจะได้เป็นไปโดยความถูกต้อง ไม่ใช่การสร้างขึ้นมา    
เป็นขั้นตอนแรกที่เราจะสร้างอย่างเป็นจริงเป็นจัง ในส่วนคณะกรรมการ 
MICE จะได้รับทราบด้วย 
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หน้า 6 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มานั่งดูหัวข้อว่าอะไรที่เป็น MICE จะต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้าง เช็คว่าผ่าน
หรือไม่ หรือแม้แต่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID – 19) ต ้องทำอย ่างไร เช ่น การตรวจว ัดอ ุณหภ ูม ิ                   
กำหนดทางเข้าให้กับผู้เข้าร่วม เราต้องสามารถที่จะหาเครื ่องตรวจวัด
อุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์มารองรับ ประสานทางสาธารณสุขมาคัดกรอง              
ผู้ที่มาเข้าร่วม 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พล. 

: ฝากกองการศึกษา ฯ ประสานกองสาธารณสุข เรื ่องการฉีดพ่นแมลง              
ก่อนที่จะดำเนินการแสดง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หวังว่าอากาศจะเย็น ถ้าเย็นยุงจะน้อย เราต้องเตรียมรถส่องสว่างด้วยใช่
หรือไม ่

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  
กองการศึกษาฯ 

: ที่เราตั้งคณะทำงานขึ้นมาได้มีการประชุม และมอบให้แต่ละฝ่ายไปดูใน
เรื่องของการเตรียมงานในส่วนของเราจะมีรถไฟส่องสว่าง เพ่ือเตรียมความ
พร้อม รวมถึงรถดับเพลิง ไฟฟ้าส่องสว่างจะอยู่ในจุดของการแสดง ตรงเวที
การแสดงก่อนการแสดงเราอาจจะเปิดไฟ หรือแสดงเสร็จแล้วจะเปิดไฟ
ฉุกเฉิน เพื ่อที ่ด ูในเรื ่องของความปลอดภัย ในส่วนของจุดตอนนี ้ทาง
วัฒนธรรมได้ประสาน เรื่องของการตรวจอาวุธ และตรวจวัตถุระเบิด เป็น
มาตรฐานของ MICE เครื่องจ่ายไฟฟ้า ขณะนี้ให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ทำ
หนังสือเข้ามา ในส่วนของเว็บไซต์ของ อบจ.พิษณุโลก ตามที่ท่านนายก ฯ 
และท่านรอง ฯ ได้สั ่งการว่าเราเอาตัวคู่มือมาดู และปรับให้เป็นไปตาม               
ความจริง 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากเรื่องของการบันทึกภาพ เพ่ือที่จะรายงาน 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  
กองการศึกษาฯ 

: ทุกงานในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเราจะมีการซ้อม และมีแนว
ปฏิบัติพร้อมกับแผนผจญเหตุในเรื ่องของจุดจอดรถ วนซ้าย  - วนขวา 
อย่างไร จะมีการเก็บภาพและนำเรียนต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กิจกรรมที่อยู่ด้านหน้า “เลียบวัดเคียงวัง” บ้านสองหลังช่วงการแสดงปิด
ไฟหรือไม่  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  
กองการศึกษาฯ 

: ในปีนี้ เรื่องของไฟฟ้าไม่น่ารบกวนกัน การแสดงปีนี้จะโชว์เรื่องของแสง                 
มีม่านน้ำ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ถ้ามีเรื่องของแสงภายนอกมารบกวนเยอะจะดูไม่สวยงาม 
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นางประนอม ทิวะพันธุ์  
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอแจ้งที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมประชุมกับ
สำนักงานวัฒนธรรม เรื่องรถน้ำที่จะใช้หัวจ่ายไปทำม่านน้ำในฉากการแสดง 
แสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช “เทิศยศยอเกียรติ์ มหาราชองค์นเรศราชา” ระหว่างวันที่ ๑๘ - 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งของ อบจ.พิษณุโลก 
ไม่มีหัวจ่ายน้ำ ดังนั้นส่วนราชการใดจะรับผิดชอบไปของความอนุเคราะห์
จากเทศบาลนครพิษณุโลกหรือกองทัพภาคท่ี ๓  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  
กองการศึกษาฯ 

: ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย สำนักปลัด ฯ เป็นผู้ประสานงาน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฉากอยู ่ ในงบประมาณของการแสดงหร ือไม ่ ตรวจสอบให้ถ ูกต ้อง           
เพราะอาจจะเป็นการสนับสนุนซ้ำซ้อน 
๒. ต ิดตามการซ ่อมแซมเคร ื ่องออกกำล ังกายกลางแจ ้งภายใน                  
สนามกีฬา ฯ 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์  
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

: ได ้ ทำการตรวจสอบเร ี ยบร ้ อยแล ้ ว  ถ ้ าจะซ ่ อมแซมไม ่ ค ุ ้ มค่ า                            
จึงรอทำจำหน่ายภายในสิ้นปีนี้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ใช้เวลานานเกินไป 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: กองการศึกษา ฯ สามารถทำรายงานจำหน่ายมาก่อนได้เลย ไม่ต้องรอ             
ถึงสิ้นปี และของที่จำหน่ายจะต้องมีอยู่ครบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

๓. การขอใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯ ทดแทน                 
กรณี สระว่ายน้ำของ อบจ.พิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์  
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

: ปิดอยู่ค่ะ ไม่มีผู้มาขอใช้สระว่ายน้ำ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไม่น่าใช่ไม่มีผู้มาขอใช้ ต้องมีเหตุผลทำไมถึงปิด 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
รก.หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิกีฬา และ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: ขอชี้แจงเหตุผลปิดสระว่ายน้ำ ดังนี้ 
     ๑. หม้อแปลงชำรุดไม่สามารถทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้ 
     ๒. ตามที่มีผู ้เสียชีวิตจากการจมน้ำในสระว่ายน้ำ จึงได้เปลี่ยนแนว
ทางการบริหารจัดการเป็นการจัดการแข่งขันกับสำหรับนักกีฬาฝึกเท่านั้น 
จะไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไป  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ควรจะยังคงมีการบริการประชาชน แล้วยังมีผ ู ้ร ับจ้างสอนว่ายน้ำ                   
มาสอนอยู่หรือไม่  
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ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
รก.หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิกีฬา และ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: งดหมดครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เมื ่อสถานการณ์ดีขึ ้น มีความพร้อมครบให้กลับมาสอนเหมือนเดิม                  
ให้มีการเรียนการสอน ไม่ควรไปห้ามเพราะว่า สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์                
ต่อชีวิตไม่ใช่เฉพาะแข่งขันเท่านั ้น และสระว่ายน้ำเราไม่ใช่ขนาดของ                      
สระว่ายน้ำที่ใช้แข่งขัน  
: เรื่องไฟฟ้าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
รก.หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิกีฬา และ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: เข้ามาดำเนินการติดตั้งวันนี้ครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เรื่องการขอใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯ 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
รก.หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิกีฬา และ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: ตามที ่ ได ้ ไปหาร ือ ทางโรงเร ียนเห ็นชอบและร ับหล ักการของเรา                      
แต่ไม่สามารถตัดสินใจได้ จะต้องไปหารือในคณะกรรมการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ฯ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
แล้วจะแจ้งให้เราทราบอีกครั้ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เนื่องจากเห็นว่าสระไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเป็นสระว่ายน้ำที่ใช้สำหรับ             
การแข่งขันโดยเฉพาะ การนำมาดูแลน่าจะเป็นประโยชน์ 

นายสุชาติ อินทับทิม 
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตามท่ีท่านนายก ฯ ให้ไปประสานงานการขอใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ฯ ทางโรงเร ียนเตร ียมอุดมศึกษา ฯ  ยินดีท ี ่จะตอนรับ                      
โดยขณะนี้  
     ๑. ได้ทำหนังสือถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก ให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก                    
ทำหนังสือถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)              
ว ่าเนื ่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)              
ไม่มีงบประมาณจะมาปรับปรุงซ่อมแซม เนื ่องจากต้องใช้งบประมาณ               
เป ็นจำนวนมาก ใช ้ปร ิมาณน้ำจำนวนมาก ก็ให ้เขาตอบมาว ่าไม ่มี
งบประมาณ พอไม่มีงบประมาณก็ให้เราเข้าไปดูแลพื้นที่ 
     ๒. ถ้าจะขอใช้เป็นของเราเลย ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯ                 
ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ  
     ๓.  ทหารเคยเข ้ ามาซ ่อมแซมแล ้วใช ้งบประมาณจำนวนมาก                       
เขาก็ยุติการซ่อมแซม 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รอแนวทางของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯ ว่าจะมีแนวทางอย่างไร 
เพราะว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ต้องไปหารือกับผู้บังคับบัญชา 
๔. ขอเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในการรักษา
มาตรการ DMHTT ให้เป็นอย่างดี 
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นายมานพ ไกรสอน  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก 

: ตามที่รายงานครั้งที่แล้วแจ้งว่า นักเรียน เรียน On Site แต่เมื่อ มกราคม 
๒๕๖๕ ได้เปิดเร ียน ปรากฏว่านักศึกษาฝึกสอนตรวจ ATK ตอนเช้า                
ผลตรวจออกมา ๒ ขีด และให้ไปตรวจยืนย ันที ่โรงพยาบาลอีกครั้ง                
ยืนยันผล เมื ่อวันที ่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ว่าติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตอนนี้มาตรการคือ นักเรียนเข้าสู่ระบบการเรียน On Line 
และกักตัวบุคลากร โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ  

๑. กลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่ตรวจกับนักศึกษาฝึกสอน 
๒. กลุ่มผู้เสี่ยงสูง แต่ไม่ได้ตรวจ 
๓. กลุ่มพนักงาน และคนงานที่มีความเสี่ยงต่ำ 

และได้ประสานงานกับ รพ.สต. เกี ่ยวกับการทำงานของบุคลากร คือ                
กลุ่มที่ให้กักตัวด้วย แต่ว่าให้เดินทางได้ ๒ ที่ คือ ที่บ้านกับที่โรงเรียน               
โดยกลุ ่มแรกที่กักตัวจะออกได้ในวันที ่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และกลุ่ม                  
ที่เสี่ยงสูงจะออกได้วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เป็นไปตามแนวทาง Bubble and Seal ใช่หรือไม ่

นายมานพ ไกรสอน  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก 

: เป็นแนวทางท่ีได้หารือกับ รพ.สต. 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กองสาธารณสุขได้รับทราบเรื่องหรือไม่ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ทราบครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เครื่องมือตรวจ ATK มีเพียงพอใช่หรือไม่ 

นายมานพ ไกรสอน  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก 

: เพียงพอคร ับ ตอนนี ้ ได ้ประสานกองสาธรณสุขว ่าถ ้าของเราหมด                  
จะสามารถเบ ิกได ้หร ือไม ่  แต ่ตอนน ี ้ จำนวนท ี ่ เบ ิกมาเทอ มแรก                         
ยังคงเหลือใช้อยู่ 

นายวินัย ศรีวงษา  
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ได้เปิดการเรียนการสอน On Site                 
นักเรียนมาโรงเรียนโดยปกติ เมื ่อวันที ่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา               
ทางโรงเรียนได้ตรวจ ATK ทุกคน ผลเป็นลบ ภายในสัปดาห์นี้ก็จะตรวจ       
ครั้งที่ ๒ ในส่วนของการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โรงเรียนก็ได้
ดำเนินการตามมาตรฐาน DMHTT โรงเรียนก็ได้ดำเนินการทุกวัน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากดูแล และระมัดระวังกันด้วย และขอให้ทั้ง ๓ โรงเรียนรักษามาตรการ
อย่างเคร่งครัด วัดอุณหภูมิทุกเช้า การตรวจ ATK มีมาตรการอย่างไรบ้าง 

นายวินัย ศรีวงษา  
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: เป็นการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงทุกอาทิตย์ และมีการสอบถามนักเรียนตลอด              
ว่ามีผู้ปกครองกลับมาจากต่างจังหวัดหรือไม่ หรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ถ้าทำตรวจ ๑๐๐ เปอร์เซ็น ทุกอาทิตย์จะเป็นการดี 
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นายวินัย ศรีวงษา  
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: เราไม่สามารถตรวจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นได้ เนื่องจากที่ทำแผนงบประมาณ              
ไปไม่ได ้เต ็ม ๑๐๐ เปอร ์เซ ็นทุกอาทิตย ์จนปิดภาคเร ียน เราใช ้แค่                      
๑๕ เปอร์เซ็นในการตรวจ กรณีท่ีไม่มีการเกิดความเสี่ยง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ลองหาแนวทางที่รัดกุมมากกว่านี้   
 

นายวินัย ศรีวงษา  
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: รับทราบครับ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ขอเรียนว่าตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดพิษณุโลก 
คือ หลังจากปีใหม่ ให้ตรวจ ATK ๑๐๐ เปอร์เซ็น ๒ ครั้ง ตรวจนี้ที่ตรวจไป
รอบแรกเราได้ ๙๙ เปอร์เซ็น ยังขาดอีก ๙ คน ที่ยังไม่ได้มาตรวจ และ                
จะขอตรวจอีกครั้งวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายอโณทัย บัวขัน  
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ขอรายงานตั้งแต่เปิดปีใหม่ ทางโรงเรียนให้นักเรียน เรียน On Line ตั้งแต่
วันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๕ จะเปิดให้เรียนที่โรงเรียนได้วันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๕ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล             
บ้านนาจาน ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย มาร่วมตรวจ ATK ๑๐๐ 
เปอร์เซ็น ผลเป็นลบทั้งหมด และอีก ๗ วัน จะตรวจครั ้งที ่ ๒ ของครู 
นักเรียน และบุคลากรทั้งหมด  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ชุดตรวจมีเพียงพอหรือไม่ 

นายอโณทัย บัวขัน  
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ชุดตรวจที่ได้รับจากกองสาธารณสุข จำนวน ๒,๔๐๐ ชุด ซึ่งตอนนี้เหลือ
จำนวนมาก 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากทุกโรงเร ียนตระหนักให้มาก ๆ ปฏิบัต ิตามมาตรการ DMHTT                         
วัดอุณหภูมิ ล้างมือบ่อย ๆ หน้ากากอนามัยของเด็กนักเรียนมีปัญหาหรือไม่ 

นายอโณทัย บัวขัน  
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: หากเป็นประจำตัวเด็ก เด็กนักเรียนจะหาซื้อเอง แต่ถ้าหากชำรุดหรือไม่
เหมาะสม ทางโรงเรียนมีเตรียมไว้ให้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เด็กนักเรียนถ้าจะประหยัดให้ใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้นักเรียน              
ฝึกทำ เราเคยทำโครงการนี้ใช่หรือไม่ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ทำค่ะ แต่ไม ่ได ้จ ัดเน ื ่องจากเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค                  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดพอดี 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้เด็กทำไว้คนละ ๓ - ๔ อัน และใช้วิธีซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้  
๕.  ความค ืบหน ้ าการให ้ความช ่ วยเหล ื อ เหต ุ เพล ิ ง ไหมบ ้ าน                        
ของนักเรียนโรงเรียน ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

นายอโณทัย บัวขัน  
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: เด็กนักเรียนที ่บ้านเพลิงไหม้มีจำนวน ๒ คน อยู ่ช ั ้น ม.๓ และ ม.๔                 
ซึ ่งไม่ใช่บ้านต้นเพลิงไหม้ ในส่วนของโรงเรียน และ อบจ.พิษณุโลก                   
นำโดย นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกอบจ. พิษณุโลก ได้เข้าไปตรวจ
เยี่ยมที่บ้าน และของทางโรงเรียนเราได้ระดมทุนและข้าวสาร อาหารแห้ง 
ไปที ่บ้าน ๑ รอบแล้ว ให้ครูที ่ปรึกษาติดตามสภาพจิตใจของนักเร ียน                 
ซึ่งสภาพจิตใจของนักเรียนยังดีอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ 
ในจังหวัดพิษณุโลก ก็ได้เข้าไปตรวจเยี่ยม 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แจ้งเพื ่อทราบ ในกรณีการเกิดอัคคีภัย สามารถแจ้งมูลนิธ ิประสาท               
บุญสถานให้ช ่วยเหลือได้ มูลนิธ ิฯ จะนำข้าวของเครื ่องใช ้ที ่จำเป็น                              
ในชีวิตประจำวันและงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ต้องแจ้งความ
ประสงค์ทันทีหลังจากเหตุการณ์สงบ และขอขอบคุณ นายสุชาติ อินทับทิม 
ที ่ปร ึกษานายก ฯ ที ่ เข ้าเยี ่ยมนักเร ียนโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก                       
ที่ประสบอัคคีภัย 

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝาก นายอโณทัย บัวขัน ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สอบถามนักเรียน
ที ่ประสบอัคคีภัย ดำเนินการแจ้งขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิประสาท                 
บุญสถานแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ทำหนังสือถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และจะดำเนินการในลำดับต่อไป ตามที่ ได้ไป
สำรวจความเสียหายของนักเรียน พบผู้มีจิตอาสา มอบเสื ้อผ้า น้ำดื่ม             
ให้เป็นจำนวนมาก แต่จากการสอบถามเจ้าของบ้านอยากจะได้งบประมาณ
ในการซ่อมแซมบ้าน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ประสานท้องถิ่นมีแนวทางการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร หากท้องถิ่น      
ในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ ให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์
ขอความช ่ วย เหล ื อจากองค ์ การบร ิหารส ่ วนจ ั งหว ั ดพ ิษณ ุ โ ลก                              
จะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นางสีไพร โกธรรม  
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม เรื ่องการจัดหาผลประโยชน์                
ในทรัพย์สินของสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก มีมติให้ทบทวนอัตราค่าเช่า    
การใช้สนามกีฬา ฯ และเสนอในที่ประชุมอีกครั้งวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
โดยจะเชิญคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ได้
อัตราค่าเช่าการใช้สนามกีฬา ฯ และจะดำเนินการจัดทำเป็นร่างข้อบัญญัติ
เสนอสภา ฯ ในลำดับต่อไป 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการ ฯ อบจ. 

: แจ ้งเพ ื ่อทราบ สำน ักเลขาฯ กำหนดว ันที่  ๑ ก ุมภาพันธ์  ๒๕๖๕                   
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอ
ต่อสภา ฯ ขอให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ 
ระยะเวลา ๔๕ วัน เริ่มตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  
กองการศึกษาฯ 

:    ๑. เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่องนวัตกรรมการศึกษา                  
เพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการ
ศึกษา (ครู) จัดทำนวัตกรรม เพ่ือให้โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ สมัครเข้า
ร่วมเผยแพร่และจัดแสดงนวัตกรรม 
     ๒. เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานศึกษานิเทศน์ ดำเนินการจัด
หลักสูตรระยะสั้น ที่โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ที่เนื่องจากติดปัญหา
เร ื ่องระเบียบโครงการฯ ในการจัดทำ MOU จึงขอเลื ่อนการดำเนิน
โครงการฯ จนกว่าจะดำเนินการตามระเบียบให้แล้วเสร็จ 
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     ๓. การจัดกิจกรรมวันครู กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
แต ่ เน ื ่องจากสถานการณ์การแพร ่ระบาด เช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019                     
(COVID - 19) ในการประชุมผู ้อำนวยการโรงเร ียน จึงมีมติให้ยกเลิก                 
การจัดกิจกรรม จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
     ๔. วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ ร่วมกับ
ศ ึ กษานิ เ ทศก ์  จ ะ เ ข ้ า ร ่ ว มปร ะช ุ ม  เ ร ื ่ อ ง  หล ั กส ู ต ร ร ะย ะสั้ น                                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการหารือระหว่างผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงฯ ที ่จะได้หลักสูตรสมรรถนะ                   
เพ่ือขับเคลื่อนให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของวิชาชีพ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา  
กองการศึกษาฯ 

: ในส่วนของนวัตกรรมและสื ่อ จะเป็นตัวช ี ้ว ัดในการประเมินเลื ่อน                     
ขั ้นเง ินเดือนและวิทยฐานะ ซึ ่งครูทุกคนต้องเป็นผู ้ทำ เพื ่อคะแนน                   
การประเมิน แต่สาเหตุที่ครูไม่ได้ทำเนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ
การทำวิจัย หรือไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำนวัตกรรม จึงจะดำเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้การทำนวัตกรรม และจะมีการติดตามการทำนวัตกรรม
ของครูในปีถัดไป โดยครู ๑ คน ต้องมีนวัตกรรม ๑ เล่ม โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อตามความเหมาะสม ปัญหาต่าง ๆ ในการทำวิจัย หรือ
ติดตามความคืบหน้าในการทำวิจัย ซึ่งจะเกิดการพัฒนาในการวิจัย และ
ต ่ อ ไ ป อ า จ จ ะม ี ก า รม อบ ร า ง ว ั ล ก ั บ ผ ู ้ ท ี ่ ส า ม า ร ถ ท ำ ง านว ิ จั ย                                
โดยมีคณะกรรมการการศึกษา อาทิเช่น ท่านอาจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน 
และท่านอาจารย์ปัญญา สังขวดี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของงานวิจัย
เป็นผู้ให้คะแนน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาที ่ดี สามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่น             
ของเราได้ และปัญหาการเบิกค่าตอบแทนของ MOU มีข้อกำหนดไว้ว่า
อย่างไร 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์  
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

: ตาม MOU ระบุไว้ว่า ความร่วมมือเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ 

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขออนุญาตเพิ่มเติม โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ตามข้อตกลง 
MOU มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างกว้าง จึงมีการติดตามข้อสรุปอยู ่บ่อยครั้ง 
รวมถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาก็ให้ความร่วมมือกับ อบจ.พิษณุโลก ด้วย                
จึงขอยกตัวอย่าง โรงเรียนศรีอินทราทิตย์ใช้การอาชีพของอำเภอนครไทย
จัดการเร ียนการสอน โดยศึกษาธิการจังหวัด  ฯ ร ่วมด้วยกิจกรรมนี้                 
ก็เป็นการทำ MOU แต่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากตามข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ (วันนี้) เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. จะหารือกับ ดร.บุญรักษ์ 
ยอดเพชร หาทางแก้ไขปัญหานี้  
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมและโรงเรียนบางกลางท่าว ขณะนี้                   
มีการเรียนการสอนแค่ครึ่งวันใช่หรือไม่ และโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้ยังดำเนินกิจกรรมอยู่หรือไม่ 

นายวินัย ศรีวงษา  
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: โรงเรียนบางกลางท่าวเปิดการเรียนการสอนปกติ และโครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ยังดำเนินสัปดาห์ละ ๒ คาบ โดยให้นักเรียนหากิจกรรม
ตามที่ตนเองสนใจ และแบ่งกลุ่มนักเรียนให้คุณครูเป็นที่ปรึกษาในการ             
ทำกิจกรรม อาทิ เช่น กีฬา การฝึกเย็บปักถักร้อย การประดิษฐ์ของใช้             
ต่าง ๆ ตามความสนใจตามความถนัดของนักเรียน 

นายอโณทัย บัวขัน  
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมเปิดการเรียนการสอนปกติ แต่จะมีการ
งดการเรียนการสอน ๒ คาบ คือ วิชาลูกเสือ เนตรนารี จึงทำให้โรงเรียนเลิก
เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมของระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
     ๑. กีฬา 
     ๒. ธนาคารขยะ 
     ๓. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หากมีนโยบายให้เพิ่มการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน            
จะเพ่ิมคาบการเรียนการสอนได้หรือไม่ 

นายอโณทัย บัวขัน  
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้เป็นการเรียน 
การสอนเก่ียวกับวิชาชีพได้ 

นายวินัย ศรีวงษา  
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรของอาชีวะ ขณะนี ้ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้กับนักเรียนในระดับมัธยมปลายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยแบ่งการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 
     - มัธยมศีกษาปีที่ ๔ เป็นการเรียนการสอนพื้นฐานของงานช่าง 
     - มัธยมศีกษาปีที่ ๕ เป็นการเรียนตามความถนัดของนักเรียน ได้แก่ 
งานช่างเชื่อม และงานช่างยนต์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 
 
 
 

 

: การทำงานในสาขาต่าง ๆ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพในสาขานั้น หากไม่มี
ใบประกอบวิชาชีพไม่สามารถทำงานได้ ต้องการให้นักเรียนเข้าใจอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ให้กองการศึกษา ฯ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตรวจสอบและหาวิธีดำเนินการให้สำเร็จ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ด้านวิชาชีพและมีใบรับรอง หากมีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นผู้สอน นักเรียนต้องได้รับใบประกาศ/รับรองให้เป็นกิจจะลักษณะ   

นายสุชาติ อินทับทิม 
ที่ปรึกษา นายก อบจ.พิษณุโลก 

ได้ประสานวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกแจ้งว่า                
มีความพร้อมหากจะนำนักเรียนเข้าเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
ในช่วง อบจ.พิษณุโลก ศึกษาข้อระเบียบการดำเนินการด้านงบประมาณ              
เพ่ือนักเรียนจะได้สะสมชั่วโมงเรียนเพื่อขอรับใบรับรอง      

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

: ขณะนี้เราต้องการให้นักเรียนได้เข้ารับการฝึกระยะสั้น เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทักษะและได้รับการรับรอง แรกเริ่มที่ดำเนินการจัดทำ MOU หลักสูตรทวิ
ศึกษา ซึ่งอาชีวศึกษายกเลิกหลักสูตรดังกล่าว จึงเปลี่ยนเป็นหลักสูตรระยะ
สั ้น โรงเรียนในสังกัดจึงบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียน  ซึ ่งสอนโดยครู                  
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ในโรงเรียน ในส่วนงบประมาณต้องศึกษาข้อมูลอีกครั้ง ต้องดำเนินการ             
ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หน.สำนักปลัดฯ  

: สำนักปลัด ฯ ได้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning 
Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK 
CLEAN & TIDY) ในว ันท ี ่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซ ึ ่ ง อบจ.พ ิษณุโลก                    
ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการบริเวณทางข้ามทางรถไฟถนนพระองค์
ดำ (แยกบ้านแขก) ในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.  

นายวิชิต สุขสินธารานนท์          
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จัดเตรียม
ข้อมูลแผนงาน/โครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมนอกสถานที่ 
อบจ.พิษณุโลก ได้เสนอโครงการพัฒนาและยกระดับสนามกีฬาจังหวัด
พิษณุโลกงบประมาณ ๑ ,๓๐๔ ล้าน ซึ ่งเมื ่อวันที ่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕   
ได้รับหนังสือจากจังหวัดพิษณุโลก ให้จัดส่งรายละเอียดโครงการภายใน
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจะเสนอ
หนังสือให้ท่านนายก ฯ ลงนามเพ่ือแจ้งจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป     

นายมานพ ไกรสอน  
ครูชำนาญการพิเศษ  
รก.ผอ.โรงเรียนกีฬา ฯ 

: โรงเรียนกีฬา ฯ ได้รับการประสานจากผู้สอนการฟันดาบของคณะการ
แสดง แสง เสียงเทิดพระเกียรติฯ จากจังหวัดสิงห์บุรีเข้าฝึกสอนนักเรียน
โรงเรียนกีฬา ฯ ในวันที ่ ๑๒ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๐.๐๐ น. ซึ่งมีนักเรียนชาย จำนวน ๗๐ คน นักเรียนหญิงจำนวน ๒๐ คน 
ครูฝึกสอนจำนวน ๒ คน เข้าร่วมการฝึก   

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา / ข้อหารือ 
นายวิชิต สุขสินธารานนท์          
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการนัดหมายถ่ายภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 
จากวันที ่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันที ่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป การแต่งการชุดกากีแขนยาว ชุดผ้าทอลายดอกปีบ 
และชุดสูทสีดำ   

นายนิธิพัฒน์ มีโภคสม 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รก.หัวหน้าฝา่ยป้องกันและ  
ควบคุมโรค กองสาธารณสุข 

:    ๑. รายงานสรุปผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               
โดยชุดตรวจ ATK ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ดำเนินการตรวจหาเชื้อแล้วร้อยละ ๙๗.๙๙ ยังไม่ได้
ตรวจร้อยละ ๒.๐๑ สาเหตุที่ยังไม่ได้รับการตรวจคือประสบอุบัติเหตุและ
อยู่ระหว่างกักตัว กองสาธารณสุขกำหนดการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ครั ้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และ
กำหนดการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาชิกสภา ฯ 
ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  
     ๒. รายงานการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่
องค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
         ๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งว่าข้าราชการจำนวน ๒ ราย 
และลูกจ้างจำนวน ๔ ราย แจ้งยกเลิกการโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งและได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งให้รับราชการ 
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         ๒.๒ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) จังหวัด
พิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งกองสาธารณสุขได้ดำเนินการสรรหาสมาชิก
อนุกรรมการ ๕ คณะ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
              (๑) คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร มีผู ้อำนวยการ              
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.พิษณุโลก เป็นประธาน 
              (๒) คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง มีผู ้อำนวยการ            
กองคลัง อบจ.พิษณุโลก เป็นประธาน 
              (๓) คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการบริการและส่งต่อ                  
มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.พิษณุโลก เป็นประธาน 
              (๔) คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล มีผู ้อำนวยการ                      
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อบจ.พิษณุโลก เป็นประธาน 
              (๕) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีหัวหน้าสำนักปลัด ฯ 
อบจ.พิษณุโลก เป็นประธาน   
 ซึ ่งแต่ละคณะประกอบด้วยผู ้แทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลกพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รพ.สต.ที่ถ่าย
โอน และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ซึ ่งจะเสนอให้
คณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาในครั้งต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายควรมีฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ เข้าร่วม  

นายพชรพงศ์ สร้อยเพชร 
รก.หน.ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

:      ๑. รายงานผลการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที ่ ๑ จำนวนทั้งหมด 
๒๗,๙๙๒ ราย ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว จำนวน ๒๗,๕๑๖ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘.๓ ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๔๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 
เนื่องจากผู้ที่ลงทะเบียนซึ่งได้รับสิทธิ์ไม่มารับการฉีดวัคซีนตามที่นัดหมาย 
แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนคงเหลือ มีดังนี้ 
           แนวทางที่ ๑ กองสาธารณสุขได้รับการประสานจาก รพ.สต.               
วังพิกุล แจ้งว่ามีประชาชนต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน ๗๘ ราย  
สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ๖๑ ราย ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง 
๑๗ ราย ประกอบด้วยผู้พิการ ๖ ราย ผู้ป่วยติดเตียง ๑ ราย และผู้ป่วยติด
บ้าน ๑๐ ราย (โรคชรา โรคอัลไซเมอร์ และโรคทางจิตเวช) ซึ ่งกอง
สาธารณสุขได้ประสานแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังทองลงพื้นที่ฉีด
วัคซีน ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีน ณ บ้านของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมา
รับวัคซีนด้วยตนเอง ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
         แนวทางที ่ ๒ กองสาธารณสุขได้ประสานฝ่ายประชาสัมพันธ์                
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้เปิดรับสมัครเข้ารับวัคซีนแบบ Walk-in 
จำนวน ๔๐๐ ราย ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และ ๒๐ – ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕  
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         แนวทางที ่  ๓ ว ัคซีนเข็มที ่ ๒ ที ่คงเหลือ ของศูนย์ฉ ัดว ัคซีน
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ แต่ไม่ได้เข้ารับ
วัคซีนตามนัดหมายสามารถเข้ารับการฉีดวันซีนได้ในวันที่ ๑๓ , ๑๔ และ 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
      ๒. การเบิกจ่ายค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีด
วัคซีน ดังนี้ 
         เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๘,๑๕๐.- บาท 
         เดือนธันวาคม ๒๕๖๔     จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (ประมาณการ) 
         เดือนมกราคม ๒๕๖๕     จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ประมาณการ) 
         เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ประมาณการ) 
      ๓. การเบิกจ่ายค่าห้องพักสถานที่กักกันแห่งรัฐ (LQ) ตามข้อสั่งการ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก (LQ) มีมติเห็นชอบให้โรงแรม           
ที่เคยกำหนดเป็นสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับกักกันผู้พ้นโทษในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โรงแรมไพลิน)              
โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายสถานที่และค่าอาหาร ๓ มื้อแก่ผู้กักกันตัวดังกล่าว 
         เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าพักจำนวน ๘ ราย แบ่งเป็นค่าห้องพัก
จำนวน ๗๒,๘๐๐.- บาท ค่าอาหารจำนวน ๑๖,๘๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น 
๘๙,๖๐๐.- บาท 
         เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประมาณการไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
         เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประมาณการไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท     

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ ในส่วนของอุปกรณ์สำหรับบริการฉีด
วัคซีน ณ ตำบลวังพิกุลมีความพร้อมหรือไม่หน่วยงานใดเป็นผู้จัดหา  

นายพชรพงศ์ สร้อยเพชร 
รก.หน.ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

: โรงพยาบาลวังทองเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้ครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กรณีวันซีนที่คงเหลือจำนวน ๔๐๐ ราย หากไม่มีผู้รับวัคซีนจะดำเนินการ
อย่างไร 

นายพชรพงศ์ สร้อยเพชร 
รก.หน.ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

: ได้ประสานโรงพยาบาลพุทธชินราชว่าจะส ่งมอบวัคซ ีนที ่คงเหลือ                  
ให้โรงพยาบาลพุทธชินราชดำเนินการต่อ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ชุดตรวจ ATK ที ่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบหมาย                   
ให้ อบจ.พิษณุโลก เป็นผู้จัดหาดำเนินการถึงขั้นตอนใด 

นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี 
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ส่งรายชื ่อบุคลากรเข้าร ่วม             
เป ็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง (TOR) แล้ว            
จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้เร่งรัดดำเนินการ มีคำถาม ดังนี้ 
     1. อุปกรณ์ในการฉีดที่วังพิกุลเอามาจากที่ใด มีของพร้อมแล้วใช่หรือไม่ 
     2. กรณีวัคซีนเหลือ จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร 

นายพชรพงศ ์สร้อยเพ็ชร์  
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
รก.หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข                                    

 :   1. อุปกรณ์พร้อมแล้ว เนื่องจากทางโรงพยาบาลวังทองเป็นหน่วยงาน   
ที่ดำเนินการจัดเตรียม 
     2. ดำเนินการประสานงานกับทางโรงพยาบาลพุทธชินราชเรียบร้อย
แล ้วว ่าจะดำเน ินการส ่งมอบให ้ก ับทางโรงพยาบาลพ ุทธช ินราช                   
ให้ดำเนินการต่อ 
: ขออนุญาตให้นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เป็นผู้ให้ข้อมูล 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

:    3. ATK ที่ทาง สบค. พิษณุโลก ได้มอบหมายให้ทาง อบจ.พิษณุโลก 
เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดหา ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน 

นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
กองสาธารณสุข 

: การสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตอนนี้ได้
ดำเนินการประสานเรื ่องไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และได้รับ
รายชื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการคุณลักษณะ TOR คาดว่าสัปดาห์นี้               
จะดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดคุณลักษณะเสร็จเรียบร้อย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ใช้ระยะเวลาดำเนินการนานมาก ต้องดำเนินการเร่งรัดและติดตามอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากหลายโรงเรียนมีความต้องการชุดตรวจ ATK จึงต้องทำให้
ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดเพียงหน่วยงานเดียว สาธารณสุขจังหวัด  
จึงต้องดำเนินการส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายชื่อโรงเรียน
ที่เรามีอยู่เราควรจะแจ้งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่             
นั้น ๆ ว่า โรงเรียนนี้มีความต้องการนำไปตรวจนักเรียน เนื่องจากโรงเรียน
ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการ
รับต่อจากเรา วิธีการดังกล่าวถูกหรือไม่ หรือต้องดำเนินการแจ้งสาธารณสุข
จังหวัด 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ได้ดำเนินการติดตามเรื ่อง ATK เนื ่องจากได้ดำเนินการส่งหนังสือ                 
เม ื ่อเด ือนธ ันวาคม 2564 เร ื ่อง การขอรายช ื ่อกำหนด TOR และ
คณะกรรมการตรวจรับ และให้เขาดำเนินการทำหนังสือตอบกลับมา                 
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ตอนนี้จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้เร็ว
ที ่สุด และเรื ่องของ การที ่จะมอบให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงาน
ศูนย ์กลางในการเบิกจ ่าย ATK หน่วยงานอื ่นต ้องทำหนังส ือไปขอ                      
ที่สาธารณสุขจังหวัดต่อไป จำนวน 50,000 เทส 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: 50,000 เทส 1 กล่อง มีหลายเทสใช่หรือไม่ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: 1 กล่อง มี 1 เทส 1 เทส คือ 1 ชุด 
: ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ท่านนายก ฯ
ดำเนินการมอบหมายให้ประชุมผ่านระบบซูม เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) สายพันธ์โอมิครอน เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธ ุ์ใหม่ 
เนื่องจากตอนนี้ได้ข่าวว่าจะมีการกลายพันธ ุ์เป็นอีกชิดหนึ ่ง แต่ยังไม่มี             
การสรุปที่แน่นอน เนื่องจากสายพันธ์โอมิครอนมีความสามารถในการติด
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ค่อนข้างเยอะ เกือบ 100 เปอร์เซนต์ ในการแพร่เชื้อ แต่จะเป็นไวรัสที่อยู่
ส่วนบน การทำลายหรือความรุนแรงจะน้อยกว่าไวรัสโคโรนาสายพันธ ุ์อ่ืน  
: การฉีดวัคซีนของประเทศ  
     เข็ม 1 อยู่ที่ 71.2๔ เปอร์เซ็น  
     เข็ม 2 อยู่ที ่  64.1 เปอร์เซ็น  
     เข็ม 3 อยู่ที่     9.8 เปอร์เซ็น 
 การฉีดวัคซีนในจังหวัดพิษณุโลก  
     เข็ม 1 อยู่ที่ 59.67 เปอร์เซ็น  
     เข็ม 2 อยู่ที ่55.37 เปอร์เซ็น 
     เข็ม 3 อยู่ที่   9.32 เปอร์เซ็น 
ในการฉีดวัคซีนใกล้เคียงกับระดับประเทศ แต่เป้าหมายของเราคือต้องได้ 
70 เปอร์เซ็น ถือจะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ 
: สำหรับการตรวจ ATK เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก แบ่งได้ดังนี้ 
     1. ผู ้ต ้องขังมี จำนวน 2,500 คน ตรวจ  ATK  ผลเป็น Positive 
จำนวน 2,200 คน คิดเป็น 88 เปอร์เซ็น 
     2. เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 117 คน  ตรวจ ATK ผลเป็น Positive 
จำนวน 11 คน   
     3. เร ือนจำกลางมี  จำนวน 5,000 กว ่าคน ตรวจ  ATK ผลเป็น 
Positive จำนวน 3,408  คน คิดเป็น 69.31 เปอร์เซ็น  
: การประช ุม ศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์แพร ่ระบาดของโรคต ิด เชื้อ                    
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดที ่ผ ่านมา เป็นการพิจารณา                 
เรื ่องการจัดงานวันเด็กที ่ผ่านการจัดกิจกรรมมาแล้ว ท่านผู ้ว่าราชการ
จังหวัดให้งดกิจกรรม แต่สามารถมอบของให้กับหน่วยงาน หรือ โรงเรียน 
ต่าง ๆ ได้  
: เรื ่อง การได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านนายก ฯ ให้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการยาเสพติด มีเรื่องแจ้งดังนี้ 
     1. เนื่องจากเราไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการจัดการยาเสพติด 
แต่เราจะได้เชิญให้เป็นคณะกรรมการในการประชุมทุกครั้ง ในภาพรวมของ
ประเทศ จังหวัดได้พยายามให้ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันว่าการระบาดของ              
ยาเสพติดค่อนข้างรุ่นแรงโดยเฉพาะ ยาไอซ์ ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างสู ง
กว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมา  
     2. ในส่วนของการรายงานยาเสพติด มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงาน รายงานเรื่องความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน เรื ่องยาเสพติด กองสาธารณสุขได้ดำเนินการแจ้งเวียน
หนังสือไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดแล้วว ่า หากหน่วยงานไหนตั้ง
งบประมาณเกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดไว้ ให้ดำเนินการส่งผลงาน    
ในรอบเด ือนที ่ผ ่านมาให้ก ับกองสาธารณส ุขเพื ่อดำเน ินการส ่งให้
คณะกรรมการยาเสพติดจังหวัด ภายในวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖๕ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: น่าจะมีกองการศึกษา ฯ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ในข้อบัญญัติจะมีโรงเรียน และสำนักปลัด ฯ 
 

นางประนอม ทิวะพันธุ์ 
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: เรียนท่านนายก ฯ และผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากได้ดำเนินการหารือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่โอนย้ายมาอยู่ในสังกัด อบจ.พิษณุโลก 
เนื่องจากเขามีความต้องการให้กองสาธารณสุขดำเนินการดังนี้ 
     1. จัดอบรมทุกเรื ่อง เช่น การทำแผน ฯลฯ เนื ่องจากแผนมีความ
แตกต่างกันและต้องการแนวทางท่ีถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
     2. จัดหาบุคลากร ตำแหน่งธุรการ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยชมรม อบจ. แห่งประเทศไทย มีการ
ติดตามเรื ่องประช ุมของ คณะกรรมการสุขภาพระดับพื ้นที่  (กสพ.)             
เป็นหลัก ของเราได้ดำเนินการขั้นตอนไปแล้ว ดังนี้ 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที ่(กสพ.)       
     2. ดำเนินการประชุมพิจารณา เรื่อง แผน ฯ ฯลฯ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ในส่วนตรงนี ้ยังมีบางจังหวัดที ่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในส่วนของ             
อบจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการตั้ง คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)  
ได้ดำเนินการประชุมและเห็นชอบแผนเรียบร้อยแล้ว ได้รับแจ้งว่า 5 ปีแรก
ให้ดำเนินการใช้แผนสาธารณสุขจังหวัดโดยอนุโลม ซึ่งเราดำเนินการผ่าน
ขั้นตอนการดังกล่าวแล้วเรียบร้อย ในส่วนการจัดทำแผน จะดำเนินการมอบ
ให้กองยุทธศาสตร์ ฯ ประชุม เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการประชุม           
ไปบางส่วน ส่วนใหญ่ที่เขาดำเนินการส่งมาจะเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
จะมีปัญหาเรื่องที่ดิน ถ้าที่ดินไม่พร้อม เราจะไม่สามารถดำเนินการบรรจุ    
เข้าแผนของ อบจ.พิษณุโลก ได้ ในส่วนของปีนี ้ถ ้าดำเนินการไม่ทัน                        
จะดำเนินการในปีถัดไป น่าจะไม่มีปัญหาในส่วนของที่ดินที่เราจะต้อง
ดำเนินการขออุดหนุนตรงจากสำนักงบ 
     2. เงินเดือน สิทธิต่าง ๆ ของเขาที่เขาเคยได้ ลง 2 ระบบ คู่กันคือ 
ระบบ SOLA และระบบ BBL ดำเนินการลงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
     3. ในส่วนตำแหน่งธุรการ งานบุคคลของ อบจ. ในเบื้องต้นจะต้อง
ดำเนินการกำหนดค่างานก่อน การดำเนินการวางแผนในระยะสั ้นคือ                 
ให้ฝ่ายงานทั่วไปดำเนินการก่อนแล้วเราจะดึงตำแหน่งธุรการแบ่งงานกัน                
เอามาแบ่งเป็นโซน ว่า ธุรการ 1 คน รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพ
ตำบลอำเภอไหนบ้าง ถ้าหากมีไม่เพียงพอจะดำเนินการหารืออีกครั้ง                  
ในเบื้องต้นได้ดำเนินการหารือกับ น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด หัวหน้าฝ่าย 
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ แล้ว นำเรียนเพื่อโปรดทราบ 
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นายวิชิต สุขสินธารานนท์  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: กองยุทธศาสตร์ ฯ ได้ร ับการประสานจากสำนักงบประมาณ เร ื ่อง                  
เชิญประชุมรับฟังนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพรุ่งนี้ทางสำนัก
งบประมาณเชิญท่านนายก ฯ ท่านปลัด ฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบซูม 
: สำหรับ หัวหน้าฝ่ายฯ รบกวนเชิญประชุมห้องเล็ก ณ กองยุทธศาสตร์ ฯ 
ประชุมร่วมกันเผื่อมีอะไรจะซักถามในท่ีประชุม 
: ประชุมวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. หากมีรายละเอียด
เพ่ิมเติมจะดำเนินการประสานเรื่องการเข้า zoom อีกครั้งหนึ่ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เมื่อวานประชุม ท่านปลัด ฯ ก็เข้าร่วมประชุมของสมาคม อบจ. เป็นกังวล
เรื่องการทำแผน ฯลฯ อย่างที่เขาบอกถ้าไม่ได้ทำแผนอะไรไว้ให้ใช้แผนเดิม
ไปพลางก่อน แผนเดิมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขามีอยู่แล้ว คือ
อย่างไร 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องมีการแตง่ต้ังคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) และจัดให้มีการ
ประชุมเพื่อให้เห็นชอบแผนของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) 
คือ ท่านนายก ฯ ต้องประกาศเป็นแผนระดับจังหวัดก่อน หากได้แผนตรง
นั้นแล้ว หลังจากนั้นเราจึงดำเนินการส่งให้กองยุทธศาสตร์  ฯ บรรจุไว้            
ในแผนของ อบจ. เราดำเนินการในส่วนนี้แล้ว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องดำเนินการสื่อสารกันให้ทั่วถึง เนื่องจากมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 30 กว่าแห่ง 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ในส่วนตรงนี้ อบจ.พิษณุโลก ตั้งคณะทำงาน ผอ. กองช่าง เป็นประธาน           
ที่ดำเนินการแบ่งพ้ืนที่กัน และให้ดำเนินการประสานงาน 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: อยากได้วันที่กำหนดชัดเจนในการตรวจ ATK รอบ 2 จะได้ดำเนินการทำ
หนังสือแจ้ง และดำเนินการซักซ้อม  
: วันที่ 13 มกราคม 2565 จะมีการตรวจ ATK สมาชิกสภากับจังหวัด 
ตั้งแต่ 09.30 เป็นต้นไป และจะมีเรื ่องของโมบายวัคซีนที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การดำเนินการที่วังพิกุล มีใครไปบ้าง 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: เชิญประชาสัมพันธ์ไปด้วย และดำเนินการเตรียมการซักซ้อมแล้ว 

น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: รับทราบค่ะ เนื ่องจากรับการประสานงานจาก ผอ.กองสาธารณสุข 
เรียบร้อยแล้ว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ทำข่าว ทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโดย อบจ.พิษณุโลก 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: เรียนเชิญทุกท่านที่สะดวก ร่วมเดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลวังพิกุล ได้ดำเนินการเตรียมสถานที่ และซักซ้อมเรียบร้อยแล้ว 
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      ลงชื่อ...................................................ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                 (นางกรวิการ์  ผูกพานิช) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
      ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (น.ส.ลักษณาภรณ์ ยิ้มละม้าย)  
                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                                             หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
           
      ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอรัญญา  เนตรผสม) 

           หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไป 09.00 น. และดำเนินการฉีดตามบ้านเรือนด้วย 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: เรียนเชิญท่านนายก ฯ ไปโมบายด้วยกัน แต่จะเริ ่มจากที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล เนื่องจาก เป็นจุดเริ่มต้น 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการวางแผนให้ดี อาจจะดำเนินการฉีดที ่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลก่อน และเคลื่อนย้ายฉีดตามบ้านเรือน 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง 

ฝ่ายผังเมืองขออนุญาตแจ้ง ในวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 จะมีการ
ดำเนินการทดสอบเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ ณ วังจันทน์ เพราะเป็นไปตาม
เงื่อนไขของทีม TCEB และมีการเข้าแจ้งต่อชุมชนว่าจะมีการจัดงานดังกล่าว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ซ้อมเผชิญเหตุใช่หรือไม่ ดำเนินการประสานงานกับใคร ดำเนินการ
ซักซ้อมก่ีโมง 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง 

: เป็นการซักซ้อมเผชิญเหตุ ประสานงานกับฝ่ายป้องกันและบรรเทา           
สาธรณภัยเรียบร้อยแล้ว 

นายชมภู จันทร์เชื้อ  
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สำนักปลัดฯ 

: กราบเรียนท่านนายก ฯ ดำเนินการซักซ้อมเผชิญเหตุ เวลา 10.00 น.            
วันที่ 14 มกราคม 2565 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: งานนี้เกี่ยวกับ MICE ด้วย ใช่หรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง 

: เกี่ยวกับการประเมินเรื่อง MICE และ เกี่ยวกับทีม US  

นายวิชิต สุขสินธารานนท์          
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ขออนุญาตแจ้งท่านนายก ฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.              
มีการประชุมการจัดทำแผนพัฒนา 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอบคุณกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพอาหารเช้า
สภากาแฟ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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